

# Book Review

58 คำตอบ

สู่ประชาคมอาเซียน 2558

จิฎติภักษ์ ศรีสุรสีกุล<sup>1</sup>

นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทย มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน และ มีการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมากมาย ผ่านสื่อ โทรทัศน์ ดิจิตอล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ ที่เป็นหนังสือ วารสาร รวมทั้งการวิจัยต่าง ๆ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และ เลขาธิการคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนออกมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยและประเทศไทย เพื่อให้การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ กรมอาเซียน ได้จัดทำหนังสือออกมาหลายฉบับ มีอยู่ฉบับหนึ่งชื่อ “58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558” คู่มือสำหรับ

ประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นหนังสือของกรมอาเซียนอีกหนึ่งฉบับที่น่าสนใจ



หนังสือฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อคำถาม คำตอบของคนไทยส่วนใหญ่ที่อยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่กรมอาเซียนได้รวบรวมมาจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากประสบการณ์การบรรยายในสถานที่ต่างๆ หนังสือฉบับนี้มีจำนวน 100 หน้า พิมพ์สี สันสวยงาม พร้อมภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม ฉบับกระดาษปกพลาสติค เหมาะเป็นคู่มืออาเซียนสำหรับประชาชน โดยแท้จริง

<sup>1</sup> อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา

อย่างที่ทราบกันดีว่าประชาคมอาเซียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังคำขวัญอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อสงสัยและข้อคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมายเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง จะส่งผลกระทบต่อใครบ้าง มีข้อดีข้อเสีย ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้าง

คำถามทั้ง 58 ข้อ เช่น ความเป็นมา ความแตกต่าง ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อาเซียนกับสหภาพยุโรป สามเสาหลักของอาเซียนจะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร การข้ามเขตแดนระหว่างกันจะเป็นอย่างไร คนไทยและประเทศไทยจะได้อะไรจากประชาคมอาเซียน เหตุใดเราต้องให้ความสำคัญกับอาเซียน การไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนต้องขอวีซ่าหรือไม่ การเป็นประชาคมอาเซียนช่วยลดขั้นตอนศุลกากรได้อย่างไรบ้าง การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการคืออะไรและมีธุรกิจใดบ้าง จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระจริงหรือไม่ ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทจะส่งผล

อย่างไร การส่งออกสินค้าเกษตรภาณีจะเป็นศูนย์หรือไม่ การส่งออกที่ต้องปรับตัวมีอะไรบ้าง ไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร ไทยจะแข่งขันกับในอาเซียนได้อย่างไร มีการสนับสนุนเยียวยาจากภาครัฐบาลหรือไม่ มีการคุ้มครองผู้บริโภคจริงหรือไม่ ธุรกิจ SMEs ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร ตามกฎบัตรอาเซียนให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงาน ประเทศไทยต้องเปลี่ยนหรือไม่ ประโยชน์ของความร่วมมือด้านการศึกษา การโอนหน่วยกิตของอาเซียน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กลุ่มและหลักสูตรอาเซียนมีสาระอะไรบ้าง สิทธิทางด้านการรักษาพยาบาลเหมือนคนไทยหรือไม่ มีกลไกส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือไม่ มีการส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร อัตลักษณ์อาเซียนจะทำให้ไทยเสียความเป็นไทยหรือไม่ และสรุปแล้วไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

ตัวอย่างคำถามทั้งหมดนี้ และคำถามอื่นๆ ที่คนไทยอยากรู้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปสอบถามที่ไหนดี หนังสือเล่มนี้ได้ตอบคำถามนั้นไว้ได้เป็นอย่างดี และแทบครบถ้วนทุกประเด็น ลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วจะได้รับคำตอบ แม้เป็นคำตอบสั้นๆ แต่กระชับได้ใจความ หากสนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมอาเซียน

## เอกสารอ้างอิง

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). 58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพมหานคร : Page maker.